



ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
เรื่อง ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

ตามประกาศจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลคำชะอี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นั้น

บัดนี้ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านของบุคคลที่เกี่ยวข้องงาน ตามแนบท้ายประกาศนี้

โดยผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ต้องเข้ารับการประเมิน ดังนี้
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

๑.ประเมินการใช้โปรแกรม Microsoft Office และที่เกี่ยวข้องกับงาน (สอบปฏิบัติ) ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องลีลาวดี ๒๐๕ ชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

๒.ประเมินมนุษยสัมพันธ์ ปฏิภาณไหวพริบ การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการสื่อสารโดยการพูด (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐น. เป็นต้นไป ณ ห้องราชาวดี ๑๐๒ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และทางเว็บไซต์ <http://mdo.moph.go.th>

หากภายหลังปรากฏว่า ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศที่รับสมัครแล้ว จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายจักรารุช จุฑาสงม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

บัญชีแนบท้าย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๔	นางสาวยุรฉัตร สวัสดิ์วงศ์ชัย	
๑๕	นางสาวนรารัตน์ พนมศักดิ์	

หมายเหตุ

- ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อกระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพุดติดนเป็นสุภาพชน
- ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะฯ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้ หากภายหลังปรากฏว่า ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ประกาศรับสมัครแล้ว จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการดังกล่าว
- ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ มาถึงก่อนกำหนดเวลาการประเมินฯ อย่างน้อย ๓๐ นาที และผู้เข้ารับการประเมินฯ มาช้ากว่ากำหนดเวลา เกิน ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ